



ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
 เลขรับที่ 05685
 รับวันที่ 15 มี.ค. 2560
 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ที่ นบ ๕๓๑๐๒/๗๖๙

ถนนกาญจนาภิเษก นบ ๑๑๑๔๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

สำนักเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน
 เลขที่ ๒๐
 วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งประกาศประมวลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจังหวัดนนทบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.สำเนาประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน จำนวน ๑ ชุด
- ๒.สำเนาเอกสารประมวลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน จะดำเนินการประกาศ โครงการจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ และติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาธงหิน โดยวิธีการประมวลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

- โครงการจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ และติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาธงหิน (รายละเอียดตามปริมาณงานและเอกสารแนบท้ายของเทศบาลตำบลเสาธงหิน)

เทศบาลตำบลเสาธงหิน จึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกันด้วย จักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินนทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์)
 นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

(นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์)
 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี

กองคลัง
 โทร. ๐-๒๑๕๐-๐๒๕๕๓-๕
 โทรสาร ๐-๒๑๕๐-๒๕๕๖



QR CODE STH



ประกาศเทศบาลตำบลเสาชิงหิน

เรื่อง การประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาตักแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์
และติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น ๓
หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาชิงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ด้วย เทศบาลตำบลเสาชิงหิน มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการจ้างเหมาตักแต่งภายใน
พร้อมครุภัณฑ์และติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาชิงหิน
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

งบประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

ราคากลาง ๕,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

ราคากลางของงานในการประมูลราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๕,๕๐๐,๐๐๐.-บาท(ห้าล้านห้าแสน
บาทถ้วน) ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันผู้ที่ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องพิจารณาไป
ตามนั้น ผู้ที่ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของทาง
ราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติ
บุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น
และ/หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลราคา
จ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการเสนอราคาจ้างครั้งนี้
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ
เทศบาล

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประมูลราคาจ้างเหมา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลราคาจ้าง ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐,๐๐๐.-บาท(สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
อื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติไว้ในฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาล
เชื่อถือ โดยเป็นผลงานที่ทำแล้วเสร็จในสัญญาเดียวกัน

๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๘. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลเสาชิงหิน ซึ่งได้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๕๕

๙. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๑๐. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์

กำหนดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โดยพร้อมกัน ณ เทศบาลตำบลเสาชิงหิน หมู่ที่ ๕ สำหรับ ผู้ยื่นซองประมูลราคาที่ไม่ได้รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ให้ถือว่าได้รับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วตั้งแต่นั้น และจะถือเป็นเหตุแห่งข้อโต้แย้งไม่ได้

กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอบางใหญ่ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. คณะกรรมการจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๘ ณ วันประกาศประมูลหรือไม่ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาในวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐ และกำหนดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาชิงหิน

ผู้สนใจให้นำเอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างที่จะดำเนินการจ้าง ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด , และหนังสือมอบอำนาจพร้อมเอกสารผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจมา) โดยสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลเสาชิงหิน ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน)ระหว่างวันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒-๑๕๐-๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๐

ช. นิพนธ์

(นายชินนทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลเสาชิงหิน

ช. นิพนธ์